

Số: 157/TB-UBND

Hương Văn, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại phiên họp giao ban Quý I năm 2023

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, UBND phường tiến hành phiên họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND phường để soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ trong Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023. Phiên họp do Đ/c Nguyễn Xuân Chinh-TUV, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự họp gồm có: Thường trực Đảng ủy, TTHĐND-TTUBMTTQVN phường, Thành viên UBND phường, Trưởng các đoàn thể phường, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; Tổ trưởng các TDP cùng toàn thể CBCC thuộc UBND phường.

Sau khi nghe Đ/c Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác cải cách hành chính trong Quý I/2023. Các bộ phận đã báo cáo những công việc còn tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đề xuất các giải pháp thực hiện sắp tới.

Qua các ý kiến thảo luận, kiến nghị của các thành phần tham dự họp, đồng chí chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới như sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Trồng trọt, chăn nuôi

Tiếp tục chăm bón cho cây Lúa và tăng cường các biện pháp diệt chuột, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng lại cây Lạc ở một số diện tích bị hư hại, gieo trồng cây Sắn đảm bảo diện tích theo kế hoạch. Vận động nhân dân gieo trồng các loại cây ngô, kê, ... để góp phần ổn định tổng sản lượng lương thực có hạt.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccin gia súc, gia cầm Xuân năm 2023.

2. Về địa chính, xây dựng, môi trường và đô thị

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận QSD đất ở đảm bảo kế hoạch.

Bộ phận Địa chính-Xây dựng phường phối hợp với các tổ dân phố rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp, đất canh bệ của người dân để báo cáo UBND thị xã.

Các Tổ dân phố tăng cường nắm tình hình việc xây dựng tường rào trong dân và thông tin về cho UBND biết để có hướng xử lý kịp thời.

Phối hợp với các ngành cấp trên trình thẩm định đất và tài sản đối với dự án di dời các hộ phạm vi ngoài 50m nhà máy Luks đến đường Trần Văn Trà; Hoàn thành việc điều chỉnh hồ sơ 03 hộ gia đình do có sai sót về bản đồ đo đạc so với hiện trạng sử dụng đất đối với Dự án Hạ tầng khu dân cư Ruộng Cà.

Khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Giáp Tư. Tiếp tục triển khai thi công các dự án: Dự án Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư, phường Hương Văn (giai đoạn 1); Dự án San nền khu đất ở xen cư Kịen Thượng.

Chuẩn bị hồ sơ trình HĐND phường thông qua chủ trương đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2023.

3. Ngân sách

Triển khai kế hoạch thu ngân sách sớm, nhất là thu thường xuyên, nhắc nhở các TDP thu các loại quỹ, thuế, phí đảm bảo kế hoạch giao. Tập trung rà soát hồ sơ để quyết toán các công trình XDCCB đã hoàn thành. Hoàn thành hồ sơ quyết toán ngân sách phường năm 2022.

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội

1. Về Y tế

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, công tác VSAT thực phẩm, VSMT, công tác truyền thông dân số, công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

2. Về Văn hoá, Giáo dục

Tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố hoàn thành việc xây dựng lại Quy ước tổ dân phố hoá. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh; làm tốt công tác cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ trọng đại trong năm; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào ngày chủ nhật xanh.

Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2023.

Các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học, hoàn thành tốt chương trường năm học 2022-2023. Đảm bảo hồ sơ công nhận lại trường chuẩn quốc gia đối với Trường THCS Hồ Văn Tứ; hỗ trợ Trường Tiểu học số 2 Hương Văn xây dựng hồ sơ thanh lý tài sản để giao mặt bằng Dự án Trường Tiểu học số 2 Hương Văn, hạng mục Dãy nhà 2 tầng 6 phòng học.

3. Về Chính sách xã hội

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra, sát sát của thị xã về việc thực hiện chế độ, chính sách người có công và BTXH tại phường năm 2023.

Bộ phận LĐTB&XH phường thường xuyên chú ý công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ chính sách, rà soát quản lý chặt chẽ đối tượng BTXH.

Triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo trong năm, tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

III. Về Công tác Quốc phòng-An ninh, Giải quyết đơn thư

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; tiếp tục nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT; duy trì chế độ trực SSCĐ. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ GDCT-HLQS năm 2023; tổ chức đăng ký độ tuổi 17 (sinh năm 2006) đảm bảo kế hoạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục đối với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn; tuần tra, kiểm soát TTATGT, TTĐT, TTCC. Lực lượng Công an, Quân sự và Bảo vệ dân phố phối hợp xây dựng Kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ.

Công an phường xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, tổ dân phố để thực hiện công tác rà soát nhân hộ khẩu trên địa bàn; Tổ chức triển khai đăng ký cấp mã định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ. Tham gia lớp tập huấn PCCC theo kế hoạch.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo giải quyết ngay khi nhận đơn, không để đơn quá thời hạn, kéo dài thời gian giải quyết.

IV. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, công tác CCHC theo kế hoạch năm đã đề ra. Đề nghị cán bộ công chức phường chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, nội quy làm việc của cơ quan, nhất là thời gian làm việc phải đảm bảo đúng quy định.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân đảm bảo đúng thời gian quy định, không để hồ sơ quá hạn; Thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và giải quyết cho tổ chức, cá nhân kịp thời, đầy đủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật phần mềm hồ sơ công việc để xử lý văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên kịp thời;

Toàn thể CBCC phường thường xuyên đăng nhập phần mềm nhân sự để cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân đầy đủ; đồng thời thực hiện đánh giá, phân loại CBCC quý 1/2023, thời gian thực hiện đánh giá trước ngày 25/3/2023.

Sắp xếp bố trí, hợp đồng cán bộ hỗ trợ cho Bộ phận Văn phòng-TK, Bộ phận ĐC-XD phường để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các bộ phận phụ trách hồ sơ ISO thường xuyên nghiên cứu, rà soát sự không phù hợp để giải quyết kịp thời, giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC.

V. Các nhiệm vụ khác

Các Tổ dân phố phối hợp với các hội đoàn thể tiếp tục duy trì thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh thường xuyên, hàng tuần thực hiện cần có hình ảnh báo cáo lên trang Zalo Chỉ đạo điều hành của phường để UBND phường tổng hợp đánh giá thi đua vào cuối năm.

Các tổ dân phố thành lập các nhóm Zalo, facebook để thông tin các chủ trương chính sách, kế hoạch của cấp trên và của địa phương để người dân được biết và thực hiện.

Ngoài ra, các ngành, đơn vị và các bộ phận căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai ngay các nhiệm vụ theo Quyết định công bố chỉ tiêu chất lượng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND phường.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại phiên họp giao ban Quý I/2023, đề nghị các ban, ngành, bộ phận căn cứ vào nhiệm vụ của mình để triển khai và thực hiện tốt, kịp thời theo yêu cầu của từng nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy;
- TTHĐND-UBMTTQVN phường;
- TV UBND phường;
- Các bộ phận;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Chinh